

HUYỆN ỦY HƯƠNG SƠN  
ĐẢNG ỦY XÃ SƠN TIỀN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

\*  
Số 54 -NQ/ĐU

Sơn Tiến, ngày 18 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ**  
**VỀ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN TẬP TRUNG, TÍCH TỤ RUỘNG ĐẤT**  
**GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2023 – 2025**

-----

**I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN**

Sau thực hiện việc chuyển đổi ruộng đất giai đoạn 2 và từ năm 2013, thực hiện chủ trương của huyện về triển khai chương trình phá bờ thửa nhỏ sản xuất cánh đồng lớn, xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện khá hiệu quả, đã thực hiện cải tạo đồng ruộng, xây dựng cánh đồng lớn; sản xuất nông nghiệp đã có bước chuyển biến tích cực, tạo tiền đề cho việc áp dụng cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, việc tập trung ruộng đất diễn ra còn chậm, tổ chức tích tụ ruộng đất còn gặp nhiều khó khăn. Số diện tích ruộng, đất manh mún, nhỏ lẻ vẫn còn nhiều. Các tiềm năng, lợi thế về đất đai, kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất chưa được khai thác một cách triệt để dẫn đến hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích còn thấp.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan, nhưng chủ yếu do chưa có định hướng toàn diện, đồng bộ, cụ thể để đẩy mạnh tập trung đất đai tiến tới tích tụ ruộng đất; nguồn lực thực hiện tập trung đất đai, thu hút đầu tư vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế; một bộ phận người dân chưa nhận thức đúng đắn, đầy đủ về ý nghĩa, vai trò, tác dụng của việc tập trung, tích tụ ruộng đất đối với sản xuất nông nghiệp vẫn còn tư tưởng giữ đất trong khi không có điều kiện sản xuất hoặc không có khả năng tổ chức sản xuất hiệu quả; nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và các cá nhân có nhu cầu thuê đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của nông dân để tổ chức sản xuất nhưng khó khăn.

Trước tình hình thực tế đặt ra như đã nêu, đồng thời để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 20 về sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, nâng cao giá trị trên một đơn vị sản xuất. Ban Chấp hành Đảng bộ xã ban hành Nghị